

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๘/ ๑๗๐๗๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

เรียน เลขาธิการรองคมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ลับ ที่ นร ๐๔๐๓ (กร๒)/๘๔๑๓
ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ และเอกสารประกอบ
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงยุติธรรม ลับ ที่ ยธ ๐๑๐๑/๖๑๕๙
ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และเอกสารประกอบ
๓. ประวัติข้าราชการ จำนวน ๒ ฉบับ

ด้วยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ตามลำดับ ดังนี้

๑. รับโอน นายวิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง
ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

๒. รับโอน นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม
เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะว่าง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งการดำเนินการ
ในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๗ (๑)
ประกอบกับข้าราชการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนด รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ลงมติว่า

๑. อนุมัติให้โอน นายวิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงยุติธรรม ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ

/ทั้งนี้

ทั้งนี้ ให้สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้ นายวิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ รักษาราชการแทนหรือปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง สำนักงานนายกรัฐมนตรี ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

๒. อนุมัติให้โอน นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ กฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานนายกรัฐมนตรี ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้ นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ รักษาราชการแทนหรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปลัดกระทรวง ยุติธรรมอีกตำแหน่งได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงขอให้สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูล พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการทั้ง ๒ รายดังกล่าว พ้นจากตำแหน่งเดิม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ต่อไป

อนึ่ง การแต่งตั้งข้าราชการทั้ง ๒ รายดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกรมและระดับกระทรวง เป็นกรณีขอให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีจึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในคราวเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละออง ฉู่พระบาท การจะควรประการใดสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐฎ์จาร์ อนันตศิลป์

(นางณัฐฎ์จาร์ อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองอำนวยการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๒๓ (สันตสุข)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๓๒

www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th